

ชื่อเรื่อง	: พระเยซูคริสต์แพทย์ผู้ประเสริฐในมุมมองของแพทย์คริสเตียน
ผู้จัดทำ	: นางศรีวิไล ปรีรัมย์
หลักสูตร	: ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย
อาจารย์ที่ปรึกษาพันธกิจนิพนธ์	: ศาสนาจารย์ ดร.ชูลีพรรณ ศรีสุนทร
วันที่อนุมัติผลงาน	: 6 สิงหาคม พ.ศ. 2552
จำนวนหน้า	: 41 หน้า
คำสำคัญ	: การรักษา

บทคัดย่อ

บทที่ 1 พันธกิจนิพนธ์ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาเรื่อง “พระเยซูคริสต์ แพทย์ผู้ประเสริฐ ในมุมมองของแพทย์คริสเตียน” ซึ่งการศึกษาจะเน้นมุมมองของแพทย์ เรื่อง การรักษา และศึกษาจากแบบอย่างของพระเยซู เกี่ยวกับการรักษา และผู้เขียนจะนำไปใช้ในการค้นคว้าหาความรู้ เพื่อจะใช้เป็นประโยชน์ในการอภิบาลคริสตจักรร่วมกับคณะศิษยาภิบาล

บทที่ 2 ความหมายของการรักษา โดยศึกษาความเชื่อของผู้คนในศาสนาต่าง ๆ ว่ามีความเชื่อในเรื่องการรักษาอย่างไร เช่น ชาวคริสต์มีความเชื่อในการรักษาโรคทั้งทางร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ เพื่อเป็นการสำแดงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งมักจะเกิดขึ้นพร้อมกับการประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ บนพื้นฐานความเชื่อศรัทธา การอธิษฐาน การวางมือโดยผู้รับใช้ของพระเจ้าโดยฤทธิ์อำนาจที่ประทานมาจากพระเยซูคริสต์ ส่วนชาวยิวมีความเชื่อว่า ความเจ็บป่วยเกิดขึ้นเพราะผู้นั้นมีมลทินที่ปกพร่องกับพระเจ้า การแก้ไขก็คือการที่ผู้นั้นจะต้องหันกลับคืนสู่การเคารพ ยำเกรงพระเจ้า เน้นเรื่องการป้องกันมากกว่าการรักษา สำหรับชาวมุสลิม ความเชื่อที่มีต่อพระอัลเลาะห์ทำให้แสวงหาการรักษาที่เหมาะสม พวกเขาเชื่อว่ายาจะไม่ช่วยในการรักษาหากไม่ใช่พระประสงค์ของพระอัลเลาะห์ ชาวพุทธในสมัยโบราณและ

แม้แต่คนในสมัยนี้ในบางพื้นที่มีความเชื่อว่าความเจ็บป่วยเป็นการกระทำของผี การรักษาจึงต้องมีเครื่องเซ่นไหว้เป็นการขอขมา เป็นต้น

บทที่ 3 แบบอย่างการรักษาของพระเยซูคริสต์ กิตติคุณลูกา 4.30 – 44 เป็นกิตติคุณที่เขียนโดยนายแพทย์ชื่อลูกา มีความละเอียดและเข้าใจได้ง่ายโดยเฉพาะเมื่อท่านบันทึกถึงเรื่องความเจ็บป่วยตามสายตาของผู้ที่เป็นแพทย์ ท่านมีความเข้าใจในเรื่องฤทธิ์อำนาจของพระเยซูคริสต์เป็นอย่างดี เพราะท่านได้ติดตามรับใช้เปาโลจนถึงวาระสุดท้ายชีวิตของเปาโล ท่านได้เห็นถึงฤทธิ์อำนาจของพระเยซูคริสต์ในการขับผี การรักษาโรคควบคู่ไปกับการประกาศเรื่องแผ่นดินของพระเจ้า

บทที่ 4 แพทย์คริสเตียนกับการรักษา ทศนคติของแพทย์คริสเตียนที่มีความเชื่อว่าพระเยซูคริสต์เป็นแพทย์ผู้ประเสริฐ และประสบการณ์ของแพทย์แต่ละคนที่มองเห็นและมีประสบการณ์เรื่องของการเยียวยารักษา ซึ่งมาจากพระเจ้า ส่งผลต่อความมั่นใจในความเชื่อที่พระเจ้าได้ทรงรักษาผู้ป่วยที่แพทย์คริสเตียนได้รักษาโดยขอการทรงนำจากพระเจ้าและความช่วยเหลือของพระองค์ และผลพวงของความเชื่อมั่นในเรื่องการรักษา ซึ่งมาจากพระเจ้า ทำให้แพทย์เหล่านี้สนับสนุนให้มีการรักษาด้วยความเชื่อ

บทที่ 5 จากการศึกษาพบว่า คริสตจักรต้องมีการเริ่มต้นที่จะมีพันธกิจการรักษาอย่างจริงจัง คริสตจักรควรตระหนักถึงการรักษาทั้งจิตใจ ร่างกาย และจิตวิญญาณ ควรจะมีการตั้งกลุ่มอธิษฐานเผื่อคนเจ็บป่วย และคริสตจักรควรมีกุุ่มอภิบาลในคริสตจักรที่ทำพันธกิจร่วมกับศิษยาภิบาลออกเยี่ยมเยียนผู้เจ็บป่วยโดยกลุ่มนี้ต้องมั่นใจการเยียวยาของพระเจ้า